



ประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชี เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
(ทดแทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทดแทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดยการสรรหาด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยความตามข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชี รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการจัดจ้างบุคคลผู้ได้รับการเลือกสรรเท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ลำดับถัดไป และจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกเทศมนตรีก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ แต่ถ้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้เปิดรับสมัครเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นแจ้งขอสละสิทธิการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้นหากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรไปแล้วก็ตาม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง และสัญญาจ้างนั้นเป็นอันยกเลิก

๔. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อยืนยันเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย

หากผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าว ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิในการเข้ารับการจัดจ้างในครั้งนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางรุ่งรัมย์ สรรพโกศลกุล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทดแทนตำแหน่งว่าง)

สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนบท้ายประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ลำดับ ที่	เลขที่ ใบเสร็จ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
สำนักงานการศึกษา				
โรงเรียนเทศบาลสรพสามิตบำรุง				
1	20/26	นางสาวตรีรัตน์ ทับทิมทอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	- ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ 1 มารายงานตัว ณ กองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. - หากไม่รายงานตัวในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ ***
2	20/01	นางสาวโชติกา สุนทรภักดิ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	
3	20/28	นางสาวเปรมยุดา คงเกษม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	
4	2/05	นางสาวพัชรีย์ กองกวี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	
5	2/29	นางสาวสุวิจิ แหวนทอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	
สำนักงานการศึกษา				
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค				
1	20/27	นางสาวสุภัทตรา เลิศวัชชะ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	- ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ 1 มารายงานตัว ณ กองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. - หากไม่รายงานตัวในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ ***
2	2/02	นางสาวฐิติกาญจน์ คชาไพโร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	